



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
su ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรมูลค่าสูง	1	กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ เกษตรมูลค่าสูง รายได้เพิ่ม 1.5 เท่า สำเร็จตามเป้าปี 67 พร้อมเดินหน้าปี 68 นำสินค้าเกษตรด้านพืช 200 กลุ่ม ยกระดับรายได้สู่การพึ่งพาตนเอง	เว็บไซต์เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
	2	เกษตรมูลค่าสูงปี 67 เพิ่มรายได้เกษตรกรจริง 1.5 เท่า เล็งส่งเสริมพืช 200 กลุ่ม	เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
	3	เกษตรกรตื่น! เกษตรมูลค่าสูงรายได้เพิ่ม 1.5 เท่าตั้งเป้าปี '68 ดันสินค้าเกษตรด้านพืช 200 กลุ่ม	เว็บไซต์ The Thai Press
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
พริกไทย	4	เกษตรกรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพริกไทยตรังเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลควนธานี	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
ถั่วหรั่ง	5	ถั่วหรั่งทัวร์เฉพาะถิ่นพื้นที่ภาคใต้ ทำรายได้หลักแสนต่อปี	YouTube 3PlusNews
กาแฟ	6	บริษัทยักษ์การันตี “กาแฟเลย” คุณภาพดีเทียบภาคเหนือ-ดีมานด์พุ่ง	เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน	7	เปิดสูตรขนมพื้นบ้านโบราณ 'ขนมไข่กรอบ' จนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน	เว็บไซต์แนวหน้า
เตือนการระบาด	8	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ระวัง “ข้าวกระตบหนาว”	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
ปาล์มน้ำมัน	9	เกษตรเขต 5 สงขลา ร่วมประสานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน	เว็บไซต์ NBT CONNEXT

กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ เกษตร มูลค่าสูง รายได้เพิ่ม 1.5 เท่า สำเร็จ ตามเป้าปี 67พร้อมเดินหน้าปี 68 นำ สินค้าเกษตรด้านพืช 200 กลุ่ม ยก ระดับรายได้สู่การพึ่งพาตนเอง

๑๕ พ.ย. 2024 | ข่าวเกษตร, สไลด์



นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรมูลค่าสูง 500 ตำบล และยกระดับรายได้สุทธิทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2570 กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งรับผิดชอบสินค้าด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ ได้มีการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ นำร่อง จำนวน 84 กลุ่ม ตั้งเป้ายกระดับรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าในปีแรก ผลการดำเนินงานโครงการฯ ภาพรวมในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการปีแรกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 77,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.66 จากการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปดำเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหา Pain Point ของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงตามหลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

“จากการดำเนินงานในปีแรกพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ของแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรสมาชิก 26 ราย พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ 335 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 94,500 บาท/ครัวเรือน จากการวิเคราะห์พบปัญหาข้อจำกัดเรื่องโรคแมลงและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงได้ส่งเสริมการใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อกำจัดแมลงศัตรูควบคุมการระบาดของโรคและแมลง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต เจรจาต่อรองกับต่างประเทศเพื่อส่งออกกล้วยไม้แถบเอเชียมากขึ้น ผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาด Modern Trade และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 260,061 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.20 จากปี 2566 นอกจากนี้ยังมีสินค้าลำไยของแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน เกษตรกรสมาชิก 30 ราย พื้นที่ปลูกลำไย 148 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 29,000 บาท/ครัวเรือน จากการวิเคราะห์พบปัญหาการพัฒนาคุณภาพการผลิต เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ และปัญหาเรื่องการตลาด จึงได้ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ การทำลำไยสดซ่อให้ออกผลสม่ำเสมอ และส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดลำไยคุณภาพ ส่งจำหน่ายยังภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศ พร้อมทั้งทำตลาดในทุกมิติทั้งแบบ Online และ Offline ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 53,100 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.10 จากปี 2566” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ปี 2568 โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจการเกษตรจากความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการวางรากฐานในการสร้างหรือพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตรที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต สินค้าเกษตรภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและขายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา และองค์กรทางวิชาการ ในการกำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

กรุงเทพฯธุรกิจ

เกษตรมูลค่าสูงปี 67 เพิ่มรายได้เกษตรกรจริง 1.5 เท่า เล็งส่งเสริมพืช 200 กลุ่ม

© 17 พ.ย. 2024 เวลา 5:21 น.



นายวิรัชศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรมูลค่าสูง 500 ตำบล และยกระดับรายได้สุทธิทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2570

“จากการดำเนินงานในปีแรกพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ของแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลหนองนงไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรสมาชิก 26 ราย พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ 335 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 94,500 บาท/ครัวเรือน จากการวิเคราะห์พบปัญหาข้อจำกัดเรื่องโรคแมลงและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

จึงได้ส่งเสริมการใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อกำจัดแมลงศัตรูควบคุมการระบาดของโรคและแมลง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต เจรจาดูร่องกับต่างประเทศเพื่อส่งออกกล้วยไม้แถบเอเชียมากขึ้น ผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปรับปรุงบรรจุกฎหมายตอบสนองความต้องการของตลาด Modern Trade และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 260,061 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.20 จากปี 2566 นอกจากนี้ยังมีสินค้าลำไยของแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เกษตรกรสมาชิก 30 ราย พื้นที่ปลูกลำไย 148 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 29,000 บาท/ครัวเรือน

เกษตรกรตื่น! เกษตรมูลค่าสูงรายได้เพิ่ม 1.5 เท่า ตั้งเป้าปี'68 ดันสินค้าเกษตรด้านพืช 200 กลุ่ม

โดย จริญญา ชุ่มเงิน - 15 พฤศจิกายน 2567



กรมส่งเสริมการเกษตร แจงเกษตรมูลค่าสูงรายได้เพิ่ม 1.5 เท่า สำเร็จตามเป้าปี2567 พร้อมเดินหน้าปี2568 นำสินค้าเกษตรด้านพืช 200 กลุ่ม ยกกระตือรือร้นรายได้ สู่อุตสาหกรรม

นายวิรัชศักดิ์ บุญเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรมูลค่าสูง 500 ตำบล และยกกระตือรือร้นรายได้สุทธิทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2570 กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งรับผิดชอบสินค้าด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ ได้มีการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ นำร่อง จำนวน 84 กลุ่ม ตั้งเป้ายกกระตือรือร้นรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า ในปีแรก

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ ภาพรวมในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการปีแรกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 77,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.66 จากการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปดำเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหา Pain Point ของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงตามหลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

“จากการดำเนินงานในปีแรกพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

“ยกตัวอย่าง เช่น กล้วยไม้ของแปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรสมาชิก 26 ราย พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ 335 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 94,500 บาท/ครัวเรือน จากการวิเคราะห์พบปัญหาข้อจำกัดเรื่องโรคแมลงและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงได้ส่งเสริมการใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อกำจัดแมลงศัตรูควบคุมการระบาดของโรคและแมลง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเจรจาต่อรองกับต่างประเทศเพื่อส่งออกกล้วยไม้แถบเอเชียมากขึ้น ผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาด Modern Trade และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 260,061 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.20 จากปี 2566” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า “นอกจากนี้ยังมีสินค้าลำไยของแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน เกษตรกรสมาชิก 30 ราย พื้นที่ปลูกลำไย 148 ไร่ เดิมมีรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 29,000 บาท/ครัวเรือน จากการวิเคราะห์พบปัญหาการพัฒนาคุณภาพการผลิต เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ และปัญหาเรื่องการตลาด จึงได้ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ การทำลำไยสดขอให้ออกผลสม่ำเสมอ และส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดลำไยคุณภาพ ส่งจำหน่ายยังภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศ พร้อมทั้งทำตลาดในทุกมิติทั้งแบบ Online และ Offline ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 53,100 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.10 จากปี 2566”

ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ปี 2568 โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจการเกษตรจากความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการวางรากฐานในการสร้างหรือพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตรที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต สินค้าเกษตรภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและขายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา และองค์กรทางวิชาการ ในการกำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

เกษตรกรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพริกไทยตรงเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลควนธานี



NBT CONNEXT		
99622	0	373055
จำนวน	วิดีโอ	1
ข่าว	ทั้งหมด	จำนวนคน
		อ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1. ความนิยม

นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวกรภัทร แซ่ฟู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฐิติกา เขาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพริกไทยเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นายประนอม รักจริง เกษตรกรต้นแบบ ร่วมติดตามแปลงพริกไทยของเกษตรกร จำนวน 4 ราย พร้อมแนะนำการปลูกและการดูแลพริกไทย

สำหรับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนพริกไทยตรงพันธุ์ปะเหลียน (TRANG PEPPER) ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดตรังเพิ่มเติมอีก 1 รายการ โดยขณะนี้ตรังมีพื้นที่ปลูกพริกไทย ประมาณ 150 ไร่ พริกไทยตรงพันธุ์ปะเหลียนนับเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ มีรสชาติ เผ็ดร้อน กลิ่นฉุน เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากพริกไทยในพื้นที่อื่น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค วัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้า GI จังหวัดตรัง รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีพืชสมุนไพรไว้บริโภคในครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

06:51:38

3 HD LIVE

นครศรีธรรมราช - ถั่วหรั่ง ถั่วเฉพาะถิ่นพื้นที่ภาคใต้

3Plus NEWS

0:40 / 2:04

'ถั่วหรั่ง' ถั่วเฉพาะถิ่นพื้นที่ภาคใต้ ทำรายได้หลักแสนต่อปี

3Plus NEWS 2.56M subscribers

Subscribe

21

Share

Download

บริษัทยักษ์การันตี “กาแฟเลย” คุณภาพดี เทียบภาคเหนือ-ดีมานด์พุ่ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 - 12:28 น.



หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่า “กาแฟเมืองเลย มีคุณภาพดีไม่แพ้กาแฟทางภาคเหนือ เนื่องจากภูมิศาสตร์ทำเลที่ตั้งอยู่แนวเดียวกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งตรงกับทางทวีปอเมริกาใต้” นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้กาแฟเมืองเลย ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ในภาคอีสาน ความต้องการกาแฟเมืองเลยพุ่ง จนเกษตรกรต้องเร่งขยายพื้นที่ปลูก และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด

โดยมีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปกาแฟอย่างครบวงจร ขณะนี้มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 2,200 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการผลผลิตกาแฟภายในประเทศไทยที่มีสูงมาก โดยปี 2566 ประเทศไทยมีผลผลิตเมล็ดกาแฟเพียง 16,575 ตัน และต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศมากกว่า 70,000 ตัน/ปี

นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผ่านมาแล้วกว่า 7 ปี ที่เกษตรกรจังหวัดเลยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟ เป็นพืชบาทที่ให้มูลค่าสูงผสมผสานกับพืชหลักของเกษตรกร ในปีนี้มีความมุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่ปลูกให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมเกษตรกรนำแปลงเข้ารับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อจะขายเมล็ดกาแฟได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด หลังปี 2566 มีผลผลิตรวมกว่า 170 ตัน ทำให้กาแฟเมืองเลยขึ้นเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสานทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ

ปัจจุบันจังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในภาคอีสาน ในปีที่ผ่านมามีผู้ปลูกกาแฟประมาณ 2,600 กว่าครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูก 2,200 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 170 ตัน มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5,000 บาท/ไร่ โดยมีการปลูกทั้ง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.โรบัสต้า ประมาณ 1,700 ไร่ ให้ผลผลิต 150 ตัน นิยมปลูกที่ อ.นาด้วง อ.ปากชม เน้นส่งโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 90% ของพื้นที่ มีราคาซื้อขายเมล็ดแห้ง 80 บาท/กก

2.สายพันธุ์อาราบิก้า 500 ไร่ ให้ผลผลิต 20 ตัน เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง 600-700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ต้องการอากาศเย็น มีความชื้นและน้ำค้างทั้งปี ได้แก่ อ.นาแห้ว อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ จะเน้นการบริโภคภายในชุมชน เนื่องจากคุณภาพและปริมาณยังไม่คงที่

กาแฟสร้างอาชีพ ผ่านมากกว่า 5-6 ปีแล้ว ที่เกษตรกรจังหวัดได้สนับสนุนเกษตรกรให้หันมาปลูกกาแฟเป็นพืชเสริม จนกลายเป็นอาชีพหลักให้กับเกษตรกรบางราย ด้วยคุณภาพที่บริษัทผู้รับซื้อรายใหญ่ระดับประเทศ ยืนยันว่ากาแฟเมืองเลยมีคุณภาพดีไม่แพ้กาแฟที่ปลูกในภาคเหนือ

เนื่องจากจังหวัดเลยอยู่แนวเดียวกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะตรงกับทางทวีปอเมริกาใต้ ทำให้อากาศที่ไม่แล้งจัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกกาแฟ ซึ่งถ้าหากปีหน้าปริมาณฝนมากขึ้น จะทำให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟออกมากขึ้น

นายฉลองกล่าวต่อไปว่า ปีนี้ทางเกษตรกรจังหวัดเลยมีแผนต้องการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า (ชุมพร 84-4) โดยมุ่งไปที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง โดยมีความตั้งใจผลักดันให้ผู้ปลูกกาแฟอีก 1,000 ไร่ เข้ารับการรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น มีการเปิดอบรมการแปรรูปกาแฟ พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กาแฟเมืองเลย

ผืนที่ 14 อ.ตั้งคัสเตอร์กาแฟเลย

ในขณะที่นายณัฐภัทร์ แดงรักษา ผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟภูทับช้าง ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้พัฒนากาแฟสายพันธุ์โรบัสต้ามากกว่า 7 ปี บนพื้นที่ 40 ไร่ กำลังพัฒนาสายพันธุ์อูรา ปีก้าอีก 1 ไร่ มุ่งส่งประกวดเพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ได้เปิดพื้นที่เป็นลานกางเต็นท์ แหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร

ขณะเดียวกันตั้งใจพัฒนากาแฟเมืองเลยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงได้รวมผู้ปลูกครอบคลุมในพื้นที่ 14 อำเภอของจังหวัดเลย ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ตั้ง “กลุ่มคัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย” ขึ้น โดยมีต้นเป็นประธาน เพื่อหลีกเลี่ยงพ่อค้าคนกลางเข้าสู่ระบบ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 325 ราย

ปัจจุบันราคामะลิคกาแฟดิบโรบัสต้า แบ่งออกเป็น 3 เกรด ได้แก่ Commercial Grade ราคา 150 บาท/กก., ส่วน Premium Grade ราคา 200-300 บาท/กก., Specialty Grade ราคา 500-1,000 บาท/กก. จะเป็นเกรดสำหรับส่งโรงคั่ว โดยราคาทั้ง 2 สายพันธุ์จะขึ้นอยู่กับการตลาดซื้อขายระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในแต่ละล็อตสุดท้ายเหลือเกรด Y เป็นตกเกรด จะรวมส่งให้กับโรงงานผลิตโอเลี้ยง

“ปัจจุบันมีทั้งกาแฟดิบ กาแฟคั่ว กาแฟดริป กาแฟแคปซูล มีให้ลูกค้าเลือกบริโภคเพิ่มขึ้น อีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นการแปรรูป-ขายกาแฟเอง จาก 50% เพิ่มเป็น 80-200% โดยเฉพาะเกรด Premium-Specialty เพราะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด เน้นลูกค้าไม่เกี่ยงเรื่องราคา ขอแค่รสชาติโดนใจที่ลูกค้าต้องการ” นายณัฐภัทร์กล่าว

ล่าสุดได้รับรางวัลที่ 8 การประกวดสุดยอดกาแฟไทยสายพันธุ์โรบัสต้า ได้ใบรับรอง Q Grader จากสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟ (Coffee Quality Institute : CQI) และได้รางวัลที่ 5 การประกวดแปลงมาตรฐาน GAP โดยเน้นการออกบูทไปกับหน่วยงานราชการ ทำให้มีฐานลูกค้าเป็นร้านกาแฟสดในกรุงเทพฯ กว่า 90% จึงมั่นใจว่ากาแฟภูทับช้างเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ

นายณัฐภัทรกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันโรงคั่วที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐมีเพียง 1 แห่งที่ อ.นาด้วง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งจังหวัด แต่ยังมีโรงคั่วที่เป็นสมาชิกกลุ่มคัสเตอร์ ทำให้สามารถจ้างคั่วได้ในราคา 80 บาท/กก. ซึ่งถือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่อื่น 100-200 บาท/กก

“กาแฟเปรียบเสมือนเงินก้อนปลายปี ผมพยายามบอกเกษตรกรว่า กาแฟจะไม่ใช้พืชที่มีมูลค่าสูงตลอด วันหนึ่งตลาดอาจจะเปลี่ยน แต่เราก็จะยังมีพืชชนิดอื่นสำรองให้มีรายได้หมุนเวียน เพราะระบบเกษตรไม่มีความแน่นอน เราจึงต้องป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเอง”

ช่างหินสี คั่วสุดยอดกาแฟไทย

ขณะที่นางไมตรี นาคอก เจ้าของไร่กาแฟห้วยชุมทอง บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย เจ้าของแบรนด์ “กาแฟช่างหินสี” เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้จะเป็นเพียงสวนเล็ก ๆ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อปี แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำให้สามารถคว้าถ้วยรางวัลแรกได้สำเร็จ จากการประกวดการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืน ตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (GAP & Regenerative) โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2567 ที่มีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 รายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มปลูกกาแฟตั้งแต่ปี 2559 มี 2 สายพันธุ์ โรบัสต้าและอราบิก้า เน้นส่งโรงงานแปรรูปกว่า 70% ราคา 2 สายพันธุ์เฉลี่ย 125 บาท/กก. ส่วนที่เหลืออีก 30% คือ Premium Grade นำมาคั่วขายเอง

โดยโรบัสต้าราคา 250 บาท/กก. อราบิก้า 350 บาท/กก. ซึ่งในปีนี้ความต้องการกาแฟในตลาดดีขึ้น จึงตั้งใจหันมาพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการ คาดว่าในปีนี้อาจจะลดปริมาณการส่งโรงงานแปรรูปลง

“เราจะเริ่มลดปริมาณผลผลิตส่งโรงงาน แล้วมาเริ่มแปรรูปมากขึ้น พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ เตรียมสร้างโปรดักต์ใหม่ ‘กาแฟคั่วหิว’ จากต้นบุกธรรมชาติ พัฒนาไร่กาแฟห้วยชุมทอง ให้เป็นลานกางเต็นท์ รองรับผู้ที่สนใจเที่ยวชม สร้างกิจกรรมคั่ว-ดริปกาแฟ ชมบรรยากาศ สานวิถีการปลูกกาแฟ พร้อมทั้งพัฒนาไร่กาแฟ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมจดทะเบียนเป็น ‘วิสาหกิจบ้านฝาง’ ผู้ปลูกและผู้แปรรูปกาแฟ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ราบ”



เปิดสูตรขนมพื้นบ้านโบราณ'ขนมไข่กรอบ' จนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

"ขนมไข่กรอบ" สืบสานขนมพื้นบ้านโบราณจนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล พัฒนาสูตรดั้งเดิมสู่ธุรกิจยั่งยืน

ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล แม่บ้านกว่า 10 คนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯ กำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำขนมตามออเดอร์ลูกค้า โดยเฉพาะขนมไข่กรอบและขนมโก๋ยั้งเกต ที่ส่งกลิ่นหอมหวานชวนน้ำลายสอ ขนมไข่กรอบ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของกลุ่ม ใช้วัตถุดิบหลักเพียง 3 อย่างได้แก่ แป้งสาลี 700 กรัม ไข่ไก่ 10 ฟอง ไข่เป็ด 5 ฟอง และน้ำตาลทรายขาว 900 กรัม วิธีทำเริ่มจากตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟู ใส่แป้งคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนหยอดแบ่งในพิมพ์และอบ 15 นาทีจนได้ขนมไข่หอมกรุ่น มีทั้งพิมพ์รูปปลาราคาชิ้นละ 5 บาทและพิมพ์รูปมะเฟืองชิ้นละ 3 บาท

ส่วนขนมโก๋ยั้งเกตหรือขนมฝิง อีกหนึ่งเมนูยอดนิยม ใช้แป้งมันสำปะหลัง 800 กรัม แป้งสาลี 200 กรัม ไข่ไก่ 5 ฟอง น้ำตาลทรายขาว 1.5 กิโลกรัม และน้ำกะทิ 1 กิโลกรัม นำไปเคี่ยวจนข้น ผสมแป้ง พิมพ์เป็นรูปดอกไม้ และอบจนสุกหอม เหมาะรับประทานคู่กับชา กาแฟยามสาย ราคาชิ้นละ 3 บาท นางปรีดา อายาหมื่น ประธานกลุ่มฯ เล่าว่า กลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 จากการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้าน 15 คน เริ่มจากการผลิตขนมพื้นเมือง 2-3 ชนิด ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ จนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็น 13 ชนิด ปัจจุบันมีสมาชิก 12 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน"นอกจากสร้างรายได้ให้สมาชิกแล้ว กลุ่มยังสนับสนุนชุมชนด้วยการรับซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดจากคนในพื้นที่" นางปรีดากล่าว

นางสาวณฉัตร ยุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จัดอยู่ในระดับดี มีจุดเด่นที่ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เป็นขนมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัว ได้รับมาตรฐานจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค

สำหรับขนมของกลุ่ม มีหลายชนิดอย่าง ขนมไข่กรอบ ขนมโดนัท คุกกี้สิงคโปร์ ขนมโกยบังเกตหรือขนมฝิง ขนมเลี้ยวจันทร์ ขนมมะพร้าวปั้นบอบ ขนมเจาะหู ขนมไข่เต่า ขนมผูกรัก โรตีกาพาย และบุหงาบูดะ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อขนมได้ในราคาถุงละ 35 บาท หรือ 3 ถุง 100 บาท และถุงละ 50 บาท นอกจากนี้ยังรับจัดกระเช้าราคาเริ่มต้น 500 บาท มีขนมให้เลือกมากกว่า 10 ชนิด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-9554522

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ระวัง “ข้าวกระทบหนาว”

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ระวังสถานการณ์ ข้าวกระทบหนาว เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภูเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งตามข้อมูลจากกรมการข้าว นั้น อากาศที่เย็นลงอาจส่งผลกระทบต่อต้นข้าวในระยะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต แคร่แค้น ใบเหลือง จนอาจหยุดการเจริญเติบโต หากข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง ถึงออกรวง อาจทำให้เกษตรกรผู้เป็นหมัน เป็นผลให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวลีบลงได้ จึงขอให้ประชาชนสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลืองให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป และควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีความจำเป็นต้องปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว ควรใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น อาทิ พันธุ์ข้าวชัยนาท1 พันธุ์ข้าวภข31 กข 41 และ กข43

เกษตรกรเขต 5 สงขลา ร่วมประสานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน





99623	0	37307
จำนวน	วิดีโอ	8
ข่าว	ทั้งหมด	จำนวน
		อ่าน

Mr. Suargananan Pringgana กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคส่วนปาล์มน้ำมัน อินโดนีเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีนายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ในความร่วมมือครั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซีย ได้นำนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันของประเทศอินโดนีเซียมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ในการวิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งต่อเนื่องมาจากที่ประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม THE 2 ND ROUND OF REGIONAL TRAINING FOR YOUNG FARMERS ON PALM OIL PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF IMT-GT ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดจัมบี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เจ้าหน้าที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรจังหวัดและสมาคมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดจัมบี

ในการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายพัฒนาปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 2. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพพื้นที่ปลูก การจัดการสวน (เน้นให้ความสำคัญเรื่องพันธุ์ปาล์ม) เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของเกษตรกร 3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแวดล้อม ตลอดระยะการปลูกถึงการเก็บเกี่ยว 4. การใช้กฎระเบียบ 5. ส่งเสริมปาล์มเข้าสู่มาตรฐาน ISPO – มีการบูรณาการพูดคุยในเรื่องราคาปาล์มน้ำมัน ทุกสัปดาห์ โดยความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ ภาครัฐ เกษตรกร และโรงงาน และมีการนำเสนอเรื่อง การขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชัยพร นุรักษ์ดี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดทำบันทึกแจ้งเจตนา (LOI) ระหว่างสมาคมชาวเกษตรกรจังหวัดจัมบี ประเทศอินโดนีเซีย โดย นายกลมี อินเดรียดี และสมาคมปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุมาตกร อินทรมณี ได้ลงนามบันทึกแจ้งเจตนา (LOI) เพื่อความร่วมมือด้านปาล์มน้ำมัน อินโดนีเซีย - ไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงแจ้งเจตนาความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งสองประเทศร่วมกัน

2. มีความประสงค์ทำการลงทุนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ด้านปาล์มน้ำมัน โดยเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาสายพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

3. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งสองประเทศร่วมกัน โดยเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาสวนปาล์ม พร้อมมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน

4. บันทึกแจ้งเจตนาไม่มีใช้เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และจะไม่เกิดภาระหรือการรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติและสนองเจตจำนงค์ ไม่ว่าจะด้วยกฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศนี้ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสาน การทำปศุสัตว์ ร่วมกับสวนปาล์มน้ำมัน ลานเท โรงสกัดและโรงกลั่นพร้อมกระบวนการผลิต น้ำมันพืชบริษัทนิวไปโอดีเซล จำกัด ในเครือเพชรวิชัย จำกัดมหาชน